

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 280 - Website ChiaseLoiChua.com

TIN MỪNG MAC-CÔ : ĐOÀN 8, 22-26 =CHÚA MỌI MỌI T ANH MÙ:MỌI MỌI T TÂM HỒN TÔI.

***Ngồi ở cửa sổ tay anh mù, đưa ra khỏi làng, như người mù vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” (Mc 8,23)**

BẠN VÀ TÔI CÙNG SẴNG LỜI CHÚA: Đưa anh mù hôm nay, Chúa Giê-su đã làm mắt mở các hành động: “cửa sổ tay”, “đưa đi”, “như người mù”, “đặt tay” và “hỏi” , thà mà hiểu què là anh ta chấp nhận y học . Tại sao Chúa Giê-su phải vất vả như vậy? Các bạn khác, Chúa chấp nhận nói mắt tôi là đem lại hiểu què thì: kẻ què đi được, kẻ chết sống lại (xem Mac-cô 1,11; Lc 7, 14; Gioan 11, 43...).

2/Phải chăng vì căn bệnh hôm nay quá khó khăn Ngài phải đặt tay trên mắt anh mù tôi nữa? Hỏi là không. Nhưng hành động như thế, Chúa muốn cho các môn đồ thấy hành trình mà mắt TÂM HỒN của họ cũng đi ra khỏi họ. Họ đã theo Chúa bao năm nhưng con mắt đức tin của họ vẫn mù tối. Trước khi đưa anh mù, Chúa đã nói trách các môn đồ: “Lòng anh em ngu muội thế sao? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe gì?”(Mac-cô 8, 17-18).

Quê thế, BẠN VÀ TÔI LÒNG CÒN ĐÓY THAM-SÂM-SI, NÊM CÒN MÙ MỌI T TÂM HỒN!!!

***Mọi Bạn chia sẻ: “Con có thấy gì không?” Ngày hôm nay Chúa vẫn hỏi BẠN VÀ TÔI như thế. Có thể con mắt thế lý của chúng ta thấy rõ ràng nhưng con mắt TÂM HỒN đang tối sẫm sáng tối. Vậy, muốn được Chúa mở con mắt đức tin, bạn hãy để Ngài chạm đến, cảm lấy và dẫn bạn đi trên con đường của Ngài VÀI SẴNG THÚC ĐÓY CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÔI.**

***BẠN VÀ TÔI CÙNG SẴNG LỜI CHÚA: Bạn Cần đi thăm hỏi như người già yếu, bệnh tật, NEO ĐÓNG... trong khu xóm của mình ĐANG SẴNG, TRƯỚC KHI TÔI ĐI HÀNH HỒNG, TỈNH TÂM, RỒI KIẾU, ĐI NHÀ THỜ V..V...**

*** CŨ NGUYỄN VÀ SẺ NG CŨ NGUYỄN: Lạy Chúa Giê-su, xin mẹ mẹt đợc tin TÂM HỒN cho con, đợc con nhìn thấy Chúa hiợn đợc n trong mẹi ngợcợi anh em, trong mẹi biợc n cợ và trong mẹi giây phút cợ a đợi con, ĐỢ THẮM HỢI VÀ PHỢC VỢ THA NHẬN Amen.**

Đợ y tợ : Đợ nh Nguyễn - Mẹi thăm : Website ChiaseLoiChua.com. đợ Sợ ng và Chia sợ Lợi Chúa.
